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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งท่ี 1) 
วันจันทรท่ี  19 กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

************************************* 
ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ -สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายประยูร กําบงั ประธานสภา อบต. ประยูร  กําบัง  

2. นายอนุชาติ  ทองกลบ รองประธานสภา อบต. อนุชาติ  ทองกลบ  

3. นางทรงศรี  บญุศรี ส.อบต.หมูท่ี ๒ ทรงศรี  บุญศรี  

4. นายประพัฒน ลิ้มอรุณ ส.อบต.หมูท่ี ๒ ประพัฒน ลิ้มอรุณ  

5. นายนรินทร  โคกชู ส.อบต.หมูท่ี 3 นรนิทร  โคกชู  

6. นายเสรี    โคกช ู ส.อบต.หมูท่ี 4 เสรี  โคกช ู  

7. นายสุพจน  จันทเสน ส.อบต.หมูท่ี 4 สุพจน  จันทเสน  

8. นายสุรศักดิ์  รอนแกว ส.อบต.หมูท่ี 5 สุรศักดิ์  รอนแกว  

9. นางอริยา  เหมาะกลม ส.อบต.หมูท่ี 6 อริยา  เหมาะกลม  

10. นายสัณฐ  กําบัง ส.อบต.หมูท่ี 7 สัณฐ  กําบัง  

11. นางสอน เสริฐศร  ส.อบต.หมูท่ี 7 สอน เสริฐศร   

12. นายบรรจง  ชางน้ํา ส.อบต.หมูท่ี 8 บรรจง ชางน้ํา  

13. นายชินกฤต  บัวแกว ส.อบต. หมูท่ี 8 ชินกฤต  บัวแกว  

14. นางจรรยา    เฉลิมเกียรติ์ เลขานุการสภา อบต. จรรยา เฉลิมเกียรติ์  

ผูไมมาประชุม 
- ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเกียง  กิตติพงศธนกิจ นายก อบต. เกียง  กิตติพงศธนกิจ  

2. นายบุญเสริม  กําบัง รองนายก อบต. บุญเสริม กําบัง  

3. นายกฤษณะ  โคมแกว ผูอํานวยการกองชาง กฤษณะ  โคมแกว  

4. นางสาวกาญจนณภัทร  ขาวสงา หัวหนาสํานักปลัด กาญจนณภัทร  ขาวสงา  

5. นางสาวพีรศิมล ถ่ีถวน นักวิชาการพัสดุ พีรศิมล ถ่ีถวน รก.ผอ.กองคลัง 

6. นางสาวทิพยา สอนแข็ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทิพยา สอนแข็ง  

7. นางสาววลีรัตน    คงสงค นิติกร วลีรัตน  คงสงค  

8. นางสาวฐานิกา รุงทอง นักวิชาการสาธารณสุข ฐานิกา รุงทอง  

9. นายประพันธ เติมโพก ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4 ประพันธ เติมโพก  
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุมแลว  นายประยูร  กําบัง ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กําเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖4  (ครั้งท่ี 1) ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกใหแกผูเขา
ประชุมทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธาน   ใหท่ีประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี  
14 มิถุนายน 2564 

ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2564  
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564  

 ประธาน   เรียนเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะหฯ  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ มีความเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมโครงการ
   ตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ เพ่ือให 
   สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี และ
   เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป สามารถนําไปใชเปนกรอบ
   ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบ 

กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 “เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวน 
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวยเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช”  องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจึงไดดําเนินการเพ่ิมเติม  
โครงการตางๆ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564  ซ่ึงไดดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย 
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กําหนดครบถวนทุกข้ันตอนแลว ในวันนี้จึงนําเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินองคการ 
บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3  
ป พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีไดแจกใหกับทุกทาน เพ่ือใหท่ีประชุมสภา อบต. 
ไดพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบ 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
 ส.อบต.ประพัฒน  สอบถามโครงการกอสรางถนน คสล.สาย 2/2 ซอย 1 ท่ีบรรจุไวในแผนฯ เปนถนนท่ี

   ไมมีบานของประชาชน จึงขอเสนอแนะวาควรจะดําเนินการโครงการกอสราง  
ถนน คลส. สาย 2/2 ซ่ึงเปนเสนหลักใหตลอดสายกอนจึงคอยดําเนินการถนนซอย 

ผอ.กองชาง ขออนุญาตชี้แจงวาถนน คสล.สาย 2/2 ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณได
ขอรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธในการดําเนิน
โครงการกอสรางถนนสายดังกลาวตลอดท้ังสายแลว สําหรับถนน คสล.สาย 2/2 ซอย 
1 เปนถนนซ่ึงเปนทางเขาสนามท่ีกีฬา จึงบรรจุโครงการดังกลาวไวเพ่ือรองรับการ
กอสรางสนามกีฬากลางของอําเภอบางสะพาน 

ส.อบต.ทรงศรี สอบถามโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําในถนนสายท่ีจะไปสนามกีฬา มีการบรรจุไวใน
แผนฯ หรือไม  

ผอ.กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดจัดทําประมาณการโครงการกอสรางสนาม
กีฬาประจําอําเภอ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 40 ลานบาท ซ่ึงงบประมาณดังกลาวจะรวมคาขยายเขต
ไฟฟาและประปาไวดวยแลว จึงไมมีการบรรจุโครงการขยายเขตไฟฟาถนนสายท่ีจะไป
สนามกีฬา 

ส.อบต.ประพัฒน ตามท่ีมีการบรรจุโครงการขยายเขตประปา สายทาหลอ-หนองระแวง ถาจะขอเพ่ิมเติม
โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 2/8 (ถนนเลียบทางรถไฟ) จะสามารถดําเนินการ
ไดหรือไม อยางไร 

ผอ.กองชาง เนื่องจากในพ้ืนท่ียังประสบปญหาในเรื่องแหลงน้ําท่ีจะผลิตน้ําประปา และบานเรือน
ของประชาชนมีจํานวนเพียงไมก่ีหลังคาเรือน ถาจะมีการขยายเขตประปาน้ําประปา
อาจจะไมเพียงพอและการดําเนินโครงการอาจจะไมคุมทุน ดังนั้นจะตองการการสํารวจ
หาแหลงน้ําหรือขุดเจาะบอบาดาลและมีปริมาณน้ําเพียงพอจึงจะสามารถดําเนินการได 

ประธาน   ท่ีประชุมทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเจาหนาท่ีในประเด็นใดอีกหรือไม ถาหากท่ี 
   ประชุมไดตรวจสอบและพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวขอมติจากท่ีประชุม 
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 

4.2 การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
 ประธาน   เรียนเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะหฯ  สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินอีกหนึ่งฉบับท่ีนําเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในวันนี้คือ 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑๘ 
“แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป”ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) ตามแนวทางเอกสารการซักซอม เนื่องดวยปจจุบันไดเกิดการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหไมมีการประชุมประชาคม
หมูบาน ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจึงขอขอมูลความเดือดรอนของ
ประชาชนและความตองการจัดทําโครงการตางๆท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน
จากการประชุมของผูใหญบาน และไดนําโครงการท่ีรวบรวมไดเสนอใหท่ีประชุม
ประชาคมตําบลพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาตําบลเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ไดดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนฯ ครบถวนแลว
รายละเอียดตามท่ีไดแจกใหกับทุกทาน ในวันนี้จึงนําเสนอใหท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือจะไดมีการประกาศใช
แผนฯตอไป 

ประธาน  ขอใหท่ีประชุมไดตรวจสอบและพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ทานใดมีขอสงสัยในประการใดท่ีจะสอบถามเจาหนาท่ีหรือไม ถาไมมีขอมติจากท่ี
ประชุม 

ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
4.3 การพิจารณาใหความเห็นชอบการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติของท่ีพัก
สงฆถํ้าเขาจันทร 

 ประธาน   เรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ไดรับหนังสือจากนายนิวัฒน วงษสิน 
   ผูใหญบานหมูท่ี 4 บานระหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขต 

    ปาสงวนแหงชาติ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดความวา “เนื่องดวยท่ีพัก
    สงฆถํ้าเขาจันทร หมูท่ี 4 ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด 
    ประจวบคีรีขันธ มีความประสงคท่ีจะขอใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือสรางวัดถํ้า 

เขาจันทร ในการเปนสถานท่ีพักอาศัยของพระสงฆในบวรพระพุทธศาสนา สถานท่ี
ปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบพิธีกรรมของพระสงฆเปนศูนยกลางการศึกษา 

     แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธทุกคนท่ีอาศัย เพ่ือเปนแหลงศึกษาปฏิบัติ
    สมาธิภาวนาในรูปแบบพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ใหกับบุคลท่ัวไปท่ีสนใจ พรอมท้ัง
    เปนสถานท่ีอบรมศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาทางดานจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ใหแกเยาวชน ซ่ึงหมูบานระหารไดมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานท่ีประชุมไดมีมติ
    ใหนายประพันธ เติมโพก ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4 เปนผูดําเนินการขอความเห็นชอบ 
    กับสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ เพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวน 

   แหงชาติจุดบริเวณท่ีพักสงฆถํ้าเขาจันทร พ้ืนท่ีจํานวน 6 ไร 78 ตารางวา” จึงขอให 
   ทานประธานไดเรียนเชิญคุณประพันธ เติมโพก ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4 ซ่ึงไดรับ 
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   มอบหมายจากท่ีประชุมประชาคม เปนผูชี้แจงรายละเอียด  
ประธาน   เรียนเชิญคุณประพันธ  เติมโพก ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4 ชี้แจงรายละเอียด 

 นายประพันธ  ดวยท่ีพักสงฆถํ้าเขาจันทร ตั้งอยูหมูท่ี 4 บานระหาร ซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปา 
    สงวนแหงชาติ  มีความประสงคท่ีจะขอใชพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งของท่ีพักสงฆเพ่ือกอสราง
    เปนวัดถํ้าเขาจันทร โดยขออนุญาตใชเนื้อท่ี จํานวน 6 ไร 78 ตารางวา เพ่ือสราง 
    เสนาสนะและถาวรวัตถุตางๆท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงทางหมูบานระหาร  

 ไดมีการจัดประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีแลว การขอ 
อนุญาตใชพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี ถาหากมีการจัดตั้งเปนวัด 
เรียบรอยแลวยอมเกิดประโยชนแกประชาชนท่ีตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงไม 
นอยกวา 1,000 คน  แตเนื่องจากท่ีพักสงฆดังกลาวตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติใน
การดําเนินการขอจัดตั้งเปนวัดมีข้ันตอนท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีปาไมนั้นตั้งอยูจึงจะสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได  ในการนี้ 

    จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดพิจารณาการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
    ดังกลาว 

ประธาน   ท่ีประชุมมีขอสงสัยท่ีจะสอบถามทานผูชวยผูใหญบานเพ่ิมเติมในประเด็นใดอีกหรือไม  
ส.อบต.ทรงศรี เห็นดวยกับการสรางวัด แตขอใหทางผูชวยผูใหญบานไดศึกษาขอกฎหมายวาการ

ดําเนินการดังกลาวขัดตอระเบียบ กฎหมายใด หรือไม 
ส.อบต.สุรศักดิ์ พ้ืนท่ีท่ีขอใชเปนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงเปนท่ีตั้งของสํานักสงฆ การดําเนินการเพ่ือขอจัดตั้งวัดไดมี

การประชุมประชาคมแลวไมมีปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีและมีพระ
อาจารยท่ีอบรมสั่งสอนใหความรูกับประชาชน จึงเห็นชอบ 

ส.อบต.เสรี ท่ีพักสงฆถํ้าเขาจันทรมีการกอตั้งมาเปนระยะเวลานานประมาณ 30 ปแลว 
มีการกอสรางอาคารสถานท่ีหลายหลัง เปนศูนยรวมของประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา การขอตั้งเปนวัดจึงเปนสิ่งท่ีเหมาะสม 

ส.อบต.ประพัฒน สอบถามจํานวนเนื้อท่ี 6 ไร 78 ตารางวา เปนพ้ืนท่ีภูเขาท้ังหมดหรือเฉพาะพ้ืนท่ีรอบ
ภเูขา 

นายประพันธ พ้ืนท่ีท่ีขอใชท้ังหมดจํานวน 6 ไร 78 ตารางวา เปนพ้ืนท่ีท้ังหมดของภูเขา เนื่องจาก
เจาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธไดแจงใหวัดทุกวัดท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติขอใช
พ้ืนท่ีปาโดยใหจับพิกัดทุกตารางนิ้ว สวนในเรื่องขอกฎหมายไดดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายมีการสงเรื่องใหหนวยงานผูรับผิดชอบตามลําดับข้ันตอน 

ประธาน เม่ือท่ีประชุมไดตรวจสอบและพิจารณาแลว หากไมมีทานใดมีขอสงสัยท่ีจะสอบถาม
เพ่ิมเติม ขอมติจากท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 4.4 การพิจารณาใหความเห็นชอบการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติของแขวง

ทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ 
 ประธาน   เรียนเชิญผูอํานวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองชาง  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ไดรับหนังสือจากแขวงทางหลวงชนบท 
ประจวบคีรีขันธ ตามหนังสือท่ี คค 0703.29/5637 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง ขอหลักฐานเพ่ือดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขตปาเขาไชยราชและปา
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คลองกรูด ในวันนี้เจาหนาท่ีของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธติดภารกิจไมสามารถมา
ชี้แจงรายละเอียดกับท่ีประชุมได จึงมอบหมายใหทางกองชางดําเนินการชี้แจง
รายละเอียดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบเรื่อง 
การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2523 ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนิน
โครงการในพ้ืนท่ีปาประเภทตางๆ ดําเนินการยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา
ไมภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (วันท่ี  23 มิถุนายน 2563) 
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการตรวจสอบโครงขายทางหลวง
ชนบทท่ีอยูในความรับผิดชอบ ปรากฏวาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
กําเนิดนพคุณมีพ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและ 
ปาคลองกรูด จํานวน 128 ไร 1 งาน 37.5 ตารางวา รายละเอียดตามเอกสารท่ีได
แจกใหกับทุกทาน จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาการขอทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาดังกลาว 

ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

   - ประชาสัมพันธการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
ประธาน   เรียนเชิญนักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิชาการสาธารณสุข ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

  แจงปริมาณขยะอันตรายชุมชนเพ่ือนําสงไปกําจัดอยางถูกวิธี จึงขอความอนุเคราะห 
   สมาชิกสภา อบต.ทุกทานไดชวยประชาสัมพันธการเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชนให 

  ประชาชนในพ้ืนท่ีของทานทราบและรวบรวมชยะอันตรายชุมชนมาสงมอบใหกับทาง 
  องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ เพ่ือจะไดนําสงใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธนําไปกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการตอไป  

 ท่ีประชุม  รับทราบ    
ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม ทานใดมีขอราชการท่ีจะหารือหรือมีขอคิดเห็นใน

ประเด็นใดหรือไม อยางไร 
นายก อบต. กระผมมีขอราชการท่ีจะแจงและปรึกษาหารือท่ีประชุม ดังตอไปนี้ 
 เรื่องท่ี 1 ขอเนนย้ําการเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

กําเนิดนพคุณ ขอใหมีการเสนอและบรรจุไวในแผนเพ่ือทางองคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณจะไดขอรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน โครงการ
กอสรางสนามกีฬา โครงการกอสรางระบบประปา หรือโครงการกอสรางถนนซ่ึงมี
ระยะทางหลายกิโลเมตร สําหรับโครงการกอสรางสนามกีฬาประจําอําเภอถาหากมี
โครงการเขามาขอใหสมาชิกสภา อบต.และประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันดูแลรักษาดวย 
เนื่องจากมีขอตกลงกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธวาเม่ือมีการ
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กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะตองเปน
ผูดูแลและบํารุงรักษา 

นายก อบต. เรื่องท่ี 2 จะแจงใหทุกทานทราบคือการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทางองคการ
บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดกําหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันศุกรท่ี 
23 กรกฎาคม 2564 โดยจะนําเทียนไปถวายใหกับวัดและสํานักสงฆในพ้ืนท่ีท้ังหมด  
เหมือนเชนท่ีเคยจัดในทุกๆป จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว 

นายก อบต. เรื่องท่ี 3 เนื่องดวยปจจุบันไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ทําใหประชาชนสวนใหญไดรับผลกระทบจากการสถานการณดังกลาว  
จึงมีแนวความคิดท่ีอยากจะชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาความเดือดรอนและ
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 เชนจะตองถูกกักตัว ตกงาน 
รายไดลดลง ขอใหนิติกรไดชี้แจงขอระเบียบ/กฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบวาถาหาก
ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะใหการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบดังกลาว จะสามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไร 

นิติกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 
กําหนดวา “การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นอกจากกรณีในการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศใหประชาชนท่ีประสงค  จะขอรับความชวยเหลือยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
ความชวยเหลือ เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามขอ 9” ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณสามารถชวยเหลือประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 ใน
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. มีการประกาศใหประชาชนท่ีประสงคท่ีจะขอรับการชวยเหลือยื่นลงทะเบียนเพ่ือ

ขอรับการชวยเหลือตอองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 
2. ประชาชนท่ีประสงคขอรับการชวยเหลือตองมาลงทะเบียน 
3. มีการประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล

กําเนิดนพคุณ และประกาศรายชื่อประชาชนท่ีจะไดรับการชวยเหลือ  
4. ดําเนินการชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกณฑของ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยอนุโลม 
ซ่ึงตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ.2552 สามารถชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของ 
เปนวงเงินในการชวยเหลือไมเกินครั้งละ 3,000 บาทตอครอบครัวและชวย
ติดตอกันไมเกิน 3 ครั้งตอครอบครัว ตอปงบประมาณ 
- เครื่องอุปโภคบริโภค และหรือคาใชจายในการครองชีพตามความจําเปน 
- คารักษาพยาบาล เชน ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางราชการสั่ง และ
รวมถึงคาพาหนะ คาอาหาร ระหวางติดตอรักษาพยาบาลเทาท่ีจําเปน เวนแตใน
กรณีท่ีไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้คือแนวทางในการ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  



๙ 
 

ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
ส.อบต.ชินกฤต  เนื่องจากปจจุบันมีประชาชนจํานวนมากท่ีไดรับความเดือดรอนจากสถานการณ 

โรค COVID-19 ถาหากทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณสามารถ
ดําเนินการไดตามแนวทางท่ีนิติกรนําเสนอก็เห็นดวย แตจะตองมีการกําหนดเปาหมาย
ใหชัดเจนขอเสนอแนะวากลุมเปาหมายท่ีควรจะไดรับการชวยเหลือในลําดับแรกคือ
ประชาชนกลุมสี่ยงสูงท่ีจะตองถูกกักตัว 14 วัน เนื่องจากคนเหลานี้จะตองถูกกักตัวไม
สามารถใชชีวิตตามปกติได กลุมตอไปท่ีควรจะไดรับการชวยเหลือคือผูยากไร ตกงาน 

ส.อบต.สุรศักดิ์ เห็นดวยกับการชวยเหลือประชาชนในสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 
เนื่องจากประชาชนจํานวนมากประสบปญหาความเดือดรอน และในพ้ืนท่ีตําบล 
กําเนิดนพคุณก็มีผูถูกกักตัวหลายราย และจากสถานการณการแพรระบาดนี้ประชาชน
สวนใหญตกงาน ถูกเลิกจาง รายไดลดลง 

ส.อบต.ประพัฒน  เห็นดวยกับการใหการชวยเหลือประชาชนแตขอใหทางองคการบริหารสวนตําบล 
กําเนิดนพคุณไดกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนวาจะใหการชวยเหลือประชาชนกลุม
ใดบาง มีข้ันตอนในการใหความชวยเหลืออยางไร เพ่ือสมาชิกสภา อบต.จะไดชี้แจง
และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบไดอยางถูกตอง 

ปลัด อบต.  การใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาไดรับผลกระทบจากการ 
แพรระบาดของโรค COVID-19 เชน ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงท่ีจะตองถูกกักตัวเปนเวลา 
14 วัน ตามระเบียบของทางราชการสามารถดําเนินการได สวนการชวยเหลือ
ประชาชนกลุมอ่ืน เชน ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูท่ีมีรายไดนอย ขออนุญาตศึกษาแนวทาง
และหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไร 

 นายก อบต.  มอบหมายใหปลัด อบต. หัวหนาสํานักปลัด และนิติกร ดําเนินการเรื่องนี้โดยดวน 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม มีสมาชิกทานใดจะหารือขอราชการหรือแสดง 

ความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม 
ส.อบต.สุรศักดิ์ ขอแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูใชรถใชถนนสายทางไปหลักเมือง ซ่ึงเปน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท มีปญหาฝาทอระบายน้ําชํารุด 
เนื่องจากมีการกอสรางโดยวางทอระบายน้ําไวกลางถนนเม่ือมีรถสัญจรไปมาก็จะ
เหยียบฝาทอระบายน้ําชํารุด จึงขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดทํา
หนังสือแจงประสานงานกับหนวยงานผูรับผิดชอบใหดําเนินการซอมแซมฝาทอระบาย
น้ําดังกลาวดวย และอีกหนึ่งเรื่องท่ีจะขอฝากใหท่ีประชุมไดรับทราบคือการกอสราง
ประตูระบายน้ําบริเวณหมูท่ี 5 บานหวยทรายขาวซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองได
ดําเนินการกอสรางไว แตไมสามารถใชประโยชนไดเนื่องจากมีการกอสรางผิดแบบจึงมี
การทุบบางสวนท้ิง ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําได ปจจุบันทางหมูบานไดแกไชปญหา
เฉพาะหนาโดยการสรางแนวคันดินเพ่ือกักเก็บน้ํา ดังนั้นในอนาคตถาหากมีการสงมอบ
ประตูระบายน้ําดังกลาวใหเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 
จึงขอแจงใหทุกทานไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะรับมอบทรัพยสินเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ เนื่องจากถาหากมีการซอมแซมประตูน้ํา
ดังกลาวจะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 



๑๐ 
 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม มีสมาชิกทานใดจะหารือขอราชการหรือแสดง 

ความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม  ถาไมมีขอปดการประชุมและนัดประชุมครั้ง
ตอไปในวันศุกรท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

เลิกประชุม เวลา 15.45 น. 

(ลงชื่อ)          จรรยา  เฉลิมเกียรติ์  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นางจรรยา   เฉลิมเกียรติ์) 
                                                                       เลขานุการสภา อบต. 
 

 
(ลงชื่อ)                ประยูร  กําบัง        ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                        (นายประยูร  กําบัง) 
                                                                 ประธานสภา อบต.กําเนิดนพคุณ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ไดตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณเรียบรอยแลว 

 

(ลงชื่อ) เสรี  โคกช ู     (ลงชื่อ)     สุพจน  จันทเสน 
 

(นายเสรี  โคกชู)                (นายสุพจน  จันทเสน)  
กรรมการตรวจรายงานการประชมุ                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
         

(ลงชื่อ)     สัณฐ  กําบัง  
            (นายสัณฐ  กําบัง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในคราวประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัย    สามัญ       สมัยท่ี  3 ประจําป พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี   1)     

เม่ือวันท่ี   9   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2564   
 

 

(ลงชื่อ)    ประยูร  กําบัง   
(นายประยูร  กําบัง) 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 
 
 


